

MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
(Kèm theo thông báo số /BVTV-VP ngày 02 tháng 6 năm 2023)

Tổng số vị trí tuyển dụng: 04 vị trí ; Số lượng tuyển dụng: 06 người.

STT	Vị trí việc làm cần tuyển dụng	Chức trách, nhiệm vụ	Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ	Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng
1.	<ul style="list-style-type: none">- Vị trí: Khảo sát thực nghiệm, điều tra giám sát.- Đơn vị: Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I.- Chức danh nghề nghiệp: Kiểm dịch viên thực vật.- Mã số: 09.319- Số lượng tuyển dụng: 02.	<ul style="list-style-type: none">- Phân tích giám định sinh vật gây hại trên giống cây trồng nhập khẩu trong phòng thí nghiệm;- Điều tra lấy mẫu sinh vật gây hại trên giống cây trồng nhập khẩu khu cách ly trong và ngoài đồng ruộng;- Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp xử lý sinh vật gây hại;- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo.	<ul style="list-style-type: none">- Hiểu biết về Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành;- Hiểu biết về Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, và các văn bản hướng dẫn thi hành;- Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và của ngành có liên quan đến nhiệm vụ được giao;- Nắm được các quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy phạm kiểm dịch thực vật và các thông tin khoa học kỹ thuật có liên quan;- Có kỹ năng giao tiếp tốt và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công việc.	<ul style="list-style-type: none">- Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các ngành/ chuyên ngành: Bảo vệ thực vật, Trồng Trọt, Khoa học cây trồng, Cây trồng, Nông học, Sinh học, Công nghệ sinh học;- Có trình độ tiếng Anh tương đương bậc 2 (trở lên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;- Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
2.	<ul style="list-style-type: none">- Vị trí: Giám định sinh vật gây hại- Đơn vị: Trung tâm Giám định kiểm dịch thực vật.	<ul style="list-style-type: none">- Giám định sinh vật gây hại thực vật;- Phân tích nguy cơ và quản lý nguy cơ dịch hại đối với các loại	<ul style="list-style-type: none">- Hiểu biết về Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành;- Hiểu biết về Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, và các văn bản hướng dẫn thi hành;	<ul style="list-style-type: none">- Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các ngành/ chuyên ngành: Bảo vệ thực vật, Trồng Trọt, Khoa học cây trồng, Cây trồng, Nông học, Sinh học, Công nghệ sinh học;

STT	Vị trí việc làm cần tuyển dụng	Chức trách, nhiệm vụ	Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ	Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng
	<ul style="list-style-type: none"> - Chức danh nghề nghiệp: Kiểm dịch viên thực vật. - Mã số: 09.319 - Số lượng tuyển dụng: 02 	<ul style="list-style-type: none"> hàng hóa thực vật có xuất xứ ở nước ngoài; - Nghiên cứu về các biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và của ngành có liên quan đến nhiệm vụ được giao; - Nắm được các quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy phạm kiểm dịch thực vật và các thông tin khoa học kỹ thuật có liên quan; - Có khả năng giao tiếp tốt và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công việc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có trình độ tiếng Anh tương đương bậc 2 (trở lên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam; - Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
3.	<ul style="list-style-type: none"> - Vị trí: Giám định thuốc bảo vệ thực vật, Phòng Kiểm định chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. - Đơn vị: Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc. - Chức danh nghề nghiệp: Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng III. - Mã số: V.03.02.05 - Số lượng tuyển dụng: 01 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức thực hiện việc phân tích chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hiểu biết về Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Hiểu biết về Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và của ngành có liên quan đến nhiệm vụ được giao; - Hiểu biết, nắm vững các quy trình, quy phạm về phân tích chất lượng, dư lượng thuốc BVTV; - Nắm được phương pháp, kỹ năng phân tích thuốc BVTV; - Thành thạo thao tác kỹ thuật trong phòng thí nghiệm; - Có kỹ năng giao tiếp tốt và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công việc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các ngành/ chuyên ngành: Hóa học, Công nghệ Hóa học, Kỹ thuật Hóa học; - Có trình độ tiếng Anh tương đương bậc 2 (trở lên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam; - Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
4.	<ul style="list-style-type: none"> - Vị trí: Hành chính quản trị. - Đơn vị: Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc Bảo vệ thực vật phía Bắc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung tâm (kế hoạch khoa học kỹ thuật, sửa chữa, xây dựng, mua sắm trang thiết bị, vật tư hóa chất 	<ul style="list-style-type: none"> - Hiểu biết về Luật Đấu thầu; Luật Viên chức, Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; 	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các ngành/ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị văn phòng;

STT	Vị trí việc làm cần tuyển dụng	Chức trách, nhiệm vụ	Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ	Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng
	<ul style="list-style-type: none"> - Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên. - Mã số: 01.003 - Số lượng tuyển dụng: 01. 	<p>chuyên dùng...) phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Trung tâm;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức thực hiện việc sửa chữa, xây dựng, mua sắm trang thiết bị, vật tư hóa chất chuyên dùng theo đúng quy định và dự toán được giao; - Soạn thảo Hợp đồng khảo nghiệm ký giữa Trung tâm và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cần khảo, kiểm nghiệm; - Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả khảo nghiệm (bộ phận một cửa); - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hiểu biết những quy định của pháp luật về lĩnh vực cải cách hành chính; - Hiểu biết về soạn thảo hợp đồng; - Có kỹ năng giao tiếp tốt và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công việc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có trình độ tiếng Anh tương đương bậc 2 (trở lên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam; - Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.